

## ไทยวาโก้คว้า 4 รางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสัพพัตน์ ปี 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรม 4 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรมเครื่องสัพพัตน์ ประจำปี 2561 โดยผลงานของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

- **รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Product** ในผลงานชื่อ **“TRAVEL BRA : บราสวมได้”** ซึ่งเป็นนวัตกรรมชุดชั้นในสำหรับสาวที่รักการเดินทางเป็นพิเศษ บราสวมได้ ไร้โครง สวมใส่สบาย ไร้แรงกดทับจากโครงลวด และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทย โดยนำวัสดุธรรมชาติ “ยางพารา” ที่มีคุณสมบัติพิเศษของแผ่นยาง สามารถม้วน บิดงอและคืนรูปได้โดยไม่เสียทรง ยืดหยุ่นได้ดี และดูแลรักษาง่าย ประหยัดที่จัดเก็บทำให้พกพาสะดวก เหมาะกับทุกการเดินทาง มาผสมผสานกับชุดชั้นใน ให้กลายเป็นฐานรองเต้าทรงแทนโครงเหล็ก เพื่อลดการกดเจ็บ ช่วยโอบอุ้มและยกกระชับเต้าทรงสวยได้รูป นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รางวัลเอกสารนำเสนอดีเด่นอันดับ 2 อีก 1 รางวัล

- **รางวัลดีเด่นอันดับ 2 ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment** ในผลงานชื่อ **“Wacoal Eco Factory”** ด้วยการบูรณาการระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างครบวงจร ทำให้มีปล่อยของเสียเป็นศูนย์ หรือมีของเสียเกิดน้อยที่สุด มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐาน มีการดำเนินกิจกรรมที่นำเชื่อถือ และมีการเชื่อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสังคมโดยรวม

- **รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Petty Award** ในผลงานชื่อ **“ซองที่ใช้”** ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเย็บชุดชั้นในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในการกั้นยางขอบล่างยกทรง ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพการเย็บเร็วขึ้น เพิ่มจำนวนการผลิต และลดการสูญเสียวัตถุดิบ

- **รางวัลชมเชย ประเภท Product** ในผลงานชื่อ **“Body Base Burn Edition ชุดชั้นในเพื่อการเกลี่ยเนื้อส่วนเกิน”** ซึ่งเป็นนวัตกรรมผ้า VISCOMAGIC ด้วยเทคนิคพิเศษ Burn out printing เป็นการละลายเส้นใยเฉพาะจุด ส่งผลให้บริเวณเส้นใยที่ละลายออกมา เนื้อผ้าจะบางลงและมีแรงยืดมากขึ้น ทำให้ผ้ามีมิติความหนา-บาง ต่างระดับ มีแรงกระชับในตำแหน่งที่ต้องการแทนการตัดเย็บ ช่วยให้เกิดความเนียนเรียบ ไม่ระคายเคืองบนผิวเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิดความสวยงาม มีแพชั่น และมีฟังก์ชันในการช่วยเก็บกระชับหน้าท้อง สะโพกและต้นขาให้เนียนเรียบและยกกันสวย

---